

ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๒๓.๑๔/๒๐๓๘



/ขอต. นายงกติก
เลขที่รับ ๒๓๖๕/๒๐๓๘
วันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๑:๒๕

ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต

ถนนสุนทรารายณ์ ขย ๓๖๒๓๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุน
ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนายงกติก และนายองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก

อ้างถึง หนังสืออำเภอเทพสถิต ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๑๔/๑๓๕๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/๙๗๑๕

ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดชัยภูมิแจ้งแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) โดยกรณี
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการจัดหาพัสดุภาครัฐ และได้ลงนามในสัญญาท่อนี้ผู้กผันแล้วหากมีความประสงค์จะขอใช้งบประมาณ
ที่เหลือจากการดำเนินการดังกล่าว ให้ลงนามในสัญญาท่อนี้ผู้กผันแล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

อำเภอเทพสถิตได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยภูมิว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้พิจารณา
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
สำหรับรายการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ลงนามในสัญญาท่อนี้ผู้กผันภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
และได้รวบรวมส่งถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้กับประชาชน ดังนั้น เพื่อให้การ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งรายการงบประมาณที่ได้รับการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นแล้ว และกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
จัดจ้างในครั้งดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้”

๒. เมื่อได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้ว จังหวัดจะแจ้งอำเภอเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการก่อกำหนดผู้กักเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณ ถูกพับตกเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือปีตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓. เมื่อได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้ว งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ว่าจะมีการใดที่มีข้อผิดพลาด คลาดเคลื่อนไม่ว่าด้วยกรณีใด ให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการบริหาร งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล) ที่กรมส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ นามมหานวล)

นายอำเภอเทพสถิต

เรียน นาย ก อบต. นาย ก
- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา
- เห็นการแจ้งให้
๒. สำนักปลัด อบต. เทพสถิต
๒. กองส่งเสริมการศึกษาศึกษา
๒. กองสาธารณสุข
๒. อื่นๆ.....



(นางสาวอ้อนจันทร์ เคนเหลื่อม)

หัวหน้าพยาบาลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.



นายบุญฤทธิ์ คำโค

เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน



(นายอนันต์เดช โชตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐ ๔๔๘๕ ๕๐๖๖



(นายวุฒิไกร สีขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก

“กำเนิดแม่น้ำชี สดุดีพญาแลผู้กล้า ปรากฏเป็นสง่า ล้ำค่าพระธาตุชัยภูมิ
สมบูรณป่าเขาสรรพสัตว์ เด่นชัดคล้ายผ้าไหม ดอกกระเจียวงามลือไกล อารยธรรมไทยทวารวดี”

ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/๙๖๑๕



๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รับที่ ๓๐๒๗
วันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๗
เวลา

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
กรุงเทพฯ - ๙ ส.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุน
ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอคอนสวรรค์ และอำเภอซับใหญ่)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/ ๖๖๓๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด จำนวน ๑ ชุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ ว ๓๐๐๓ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตามที่ จังหวัดชัยภูมิแจ้งแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล) โดยกรณีงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตาม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ และได้ลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันแล้วหากมีความประสงค์
จะขอใช้งบประมาณที่เหลือจากการดำเนินการดังกล่าว ให้ลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่
๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

จังหวัดชัยภูมิได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้พิจารณาการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับรายการที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และได้รวบรวม
ส่งถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้กับประชาชน ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งรายการงบประมาณที่ได้รับการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า "การจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นแล้ว และกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
จัดจ้างในครั้งดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้"

๒. เมื่อได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้ว จังหวัดจะแจ้งอำเภอเพื่อแจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อนนี้ผูกพันงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อป้องกันไม่ให้
งบประมาณถูกพับตกเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ดำเนินการขอคืนเงินไว้เบิกเหลือมาปีตามเงื่อนไข
ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓. เมื่อได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้ว งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใดมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ว่าด้วยกรณีใด ให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดตามหนังสือที่อ้างถึง

๔. ให้อำเภอติดตาม กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าของการดำเนินงานทุกครั้งเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด พร้อมทั้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้ทันต่อสถานการณ์ และเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

๓. ให้อำเภอติดตาม กำกับ ดูแล และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายอรรถวิทย์ ใจดี รองนายก อบจ.
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร. ๐-๔๔๘๒-๒๒๐๓

DISK (D) คูณกร ๖๖/ เหลือจ่าย ๖๖ /บันทึกข้อความ



ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การพิจารณาบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๒๐๗๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายการงบประมาณที่ได้รับการพิจารณา จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) โดยกรณีงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ และได้ลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันแล้ว หากมีความประสงค์จะขอใช้งบประมาณที่เหลือจากการดำเนินการดังกล่าว ให้ลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยให้จังหวัดรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้พิจารณาการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับรายการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และจังหวัดได้รวบรวมส่งถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้กับประชาชน ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งรายการงบประมาณที่ได้รับการพิจารณาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว และกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้”

๒. เมื่อได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้จังหวัดแจ้งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อนนี้ผูกพันงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับตกเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ดำเนินการขอคืนเงินไว้เบิกเหลือปีตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด

/๓. เมื่อได้รับ...

๓. เมื่อได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้ว งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใดมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ว่าด้วยกรณีใด ให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือ ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดตามหนังสือที่อ้างถึง

๔. ให้จังหวัดติดตาม กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ รายงานผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าของการดำเนินงานทุกครั้งเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ไปจนกว่า การดำเนินการจะสิ้นสุด พร้อมทั้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้ทันต่อสถานการณ์ และเป็นไปตามระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด

๕. ให้จังหวัดติดตาม กำกับ ดูแล และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๘๐๐๐ ต่อ ๒๓๓๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นางสาวณภัทร ชมเชย โทร. ๐๘ ๐๑๒๓ ๑๕๑๖
นายณัฐจันทน์ ตี๋เต็ม โทร. ๐๘ ๒๖๘๕ ๔๘๕๑

รายการอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 28 ประกอบกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ข้อ 8 วรรคสอง
 แบบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 3003 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ที่	สังกัด		รายละเอียดการอนุมัติ					อ้างอิง หนังสือจังหวัด	
	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการที่อนุมัติ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ		
1	ชัยภูมิ	เทพสถิต	อบต. นายางกลัก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 70-001 สายทางบ้านน้ำลาด - บ้านเทพา ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด ตำบลนางายางกลัก กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร ทนบ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.375 ตารางเมตร ให้เลี้ยวข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนางายกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	1	สายทาง	975,000.00	คำสั่งก่อสร้างที่งบเงิน ต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท	สค 0023.3/๒๔61 ลงวันที่ 13 มี.ย ๒7



รายการอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 28 ประกอบกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ข้อ 8 วรรคสอง
 แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ความที่ สดท ที่ มท 0810.8/ว 3003 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ที่	สังกัด			รายละเอียดการอนุมัติ					อ้างอิง หนังสือจังหวัด
	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการที่อนุมัติ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ	ประเภทงบรายจ่าย	
1	ชัยภูมิ	เกษตรลือชัย	อบต.โป่งนก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 100-051 สายทางบ้านชะพางหิน - ซ้ำบประชาไพร หมู่ที่ 2 บ้านชะพางหิน ตำบลโป่งนก กว้าง 5 เมตร ยาว 540 เมตร ทบยา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร โหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์กรบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเภอเกษตรลือชัย จังหวัดชัยภูมิ	1	สายทาง	1,966,000.00	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงิน ต้องช่วยเหลือค่าวัสดุค่าช่าง	สค 0023.3/8461 ลงวันที่ 13 มี.ย. 67